

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới, Phước Vinh, Hảo Đức, An Cơ và Đồng Khởi - huyện Châu Thành).

- Họ và tên khai sinh : **NGUYỄN VĂN DŨNG**
- Sinh ngày : 01 tháng 8 năm 1970
- Chức vụ: Phó Chính ủy.
- Đơn vị công tác : Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Được sự tín nhiệm của cơ quan và nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh hiệp thương chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban bầu cử của tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9, gồm 08 xã: Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới, Phước Vinh, Hảo Đức, An Cơ và Đồng Khởi thuộc huyện Châu Thành. Đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân trước cử tri huyện nhà.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện chức năng giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đại biểu HĐND là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương.

Với ý thức và trách nhiệm là người sinh ra, lớn lên tại huyện nhà và được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được đào tạo cơ bản tại các trường trong và ngoài Quân đội và trải qua nhiều cương vị công tác từ đơn vị cơ sở đến cấp phòng và hiện nay là Phó Chỉ huy của một đơn vị chuyên trách quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; trong những năm qua bản thân tôi luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh nhà.

Tôi suy nghĩ rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, Tôi thật sự thấy mình phải có một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết để sớm thông tin kết quả lại cho cử tri.

2- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu, kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các chủ trương, giải pháp về tập trung cho phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết các vấn đề bức xúc, những vấn đề cử tri quan tâm và nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương.

3- Tích cực học tập, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đồng thời, bản thân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước và vận động người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào địa phương.

4- Với chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân sẽ cùng tập thể Đảng ủy - Bộ Chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường các giải pháp bảo đảm quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là trách nhiệm cùng với nhân dân và chính quyền các cấp trong cuộc chiến chống đại dịch covid-19 hiện nay.

Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cô, bác, anh chị cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Một lần nữa, xin cảm ơn cô, bác, anh chị cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị hữu quan đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!